



# PATKOL Group

## ประกาศ กลุ่มบริษัทพัฒนาگل

เลขที่ AN-PKG114-2020

### เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกลุ่มบริษัทพัฒนาگل

อ้างอิงประกาศเก่าเลขที่ - / -

บริษัท พัฒนาگل จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เคารพและให้ความสำคัญในความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายของบุคลากร ลูกค้า คู่สัญญา และพันธมิตรทางธุรกิจ โดย บริษัท พัฒนาگل จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือมีเจตจำนงที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดและรักษาข้อมูลดังกล่าวให้ปลอดภัยตามมาตรฐานสากลและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้นดังมีข้อความต่อไปนี้

#### ข้อมูลส่วนบุคคล

ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้แก่ทุกท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และน่าเชื่อถือ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางส่วน โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้โดยระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานของบริษัทฯ

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะทำให้บริษัทฯ สามารถใช้และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์และกิจการของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถให้บริการท่านได้อย่างครบถ้วนและตรงตามความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น

#### การรักษาความปลอดภัย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแก่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของท่าน รวมถึงป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยปราศจากอำนาจ หรือนำไปใช้โดยมิชอบ

โดยบริษัทฯ จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อคุ้มครองจากการนำข้อมูลที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทฯ ไปทำให้เกิดความเสียหาย นำไปใช้ในทางที่ผิด หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว โดยกำหนดให้มีพนักงานทำหน้าที่ดูแล และสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย การนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน ซึ่งท่านได้รับทราบและตกลงว่า บริษัทฯ ได้สงวนไว้ซึ่งสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดชอบหรือความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ หรือเหตุอื่นใดที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของบริษัทฯ



# PATKOL Group

## การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านที่สามารถใช้ระบุตัวท่านหรือติดต่อกับท่านได้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ หรือเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ของการบริหารงานและการให้บริการของบริษัทฯ โดยท่านตกลงและยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการให้บริการอันเป็นไปตามวัตถุประสงค์นี้ได้

## สิทธิของเจ้าของข้อมูล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทุกรายมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของบริษัทฯ ได้ และท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ถูกต้อง ครบถ้วน หรือเป็นปัจจุบัน รวมถึงมีสิทธิที่จะขอให้บริษัทฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา เว้นแต่กรณีที่ถูกกฎหมายกำหนด

## เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) เพื่อตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

## ช่องทางการติดต่อบริษัท

สำนักกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

กลุ่มบริษัทพัฒน์กล

(นายแสงชัย โขติช่วงชัชวาล)

ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร